

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

Kính gửi: UBND phường Liên Bảo

Tên tôi là: Hoàng Lê Huyền Trang

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1985

Địa chỉ: KHC 11, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tôi làm đơn này kính xin được trình bày với Quý phường một việc như sau:

Tôi có con gái tên: Lương Tường Nhi, sinh ngày 18/9/2017 sau nhiều lần đi viện om của cháu bác sĩ phát hiện ra cháu bị tim bẩm sinh (Thông liên nhĩ thứ 2)

Hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại rất khó khăn. Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có nhà riêng vì không thể có tiền mua đất làm nhà, cha mẹ 2 bên đều đã già cả, kinh tế đều không khá giả gì nên cũng không thể giúp đỡ được vợ chồng tôi về vấn đề tiền nong. Chồng tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3, hiện tại không có công việc ổn định, ai thuê gì làm vậy, tiền công chỉ đủ ăn hàng ngày với những bữa cơm rau đạm bạc. Bản thân tôi hiện nay cũng không có việc làm ổn định do con tôi hay ốm đau phải nghỉ ở nhà để chăm nom cháu. Trong thời gian cháu khỏe mạnh thì tôi tranh thủ đi làm bưng bê, phục vụ ở quán ăn hoặc làm công việc photo tại hiệu thuê ở cái quán photocopy và đánh máy văn phòng. Tiền công không đủ thuốc men và chăm sóc dinh dưỡng cho cháu theo lời căn dặn của bác sĩ mỗi lần đi khám.

Hiện nay con gái tôi được bác sĩ hẹn ngày phẫu thuật tim vì bệnh tình của cháu đã đến mức phải cấp cứu.

thiếp phẫu thuật sớm nhằm giữ được hình mạng cho cháu và để cháu phát triển như các bạn cùng trang lứa. Song, với tình cảnh hiện tại của vợ chồng thì không thể lo được một khoản kinh phí lớn đến như vậy.

Với tất cả lòng mong mỏi con gái tôi được cứu sống, để cháu có thể có được một cuộc sống bình ổn và vui khỏe, tôi tha thiết kính mong Lãnh đạo UBND phường Liên Bảo xem xét, xài nhân giúp tôi về hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi hiện tại như tôi đã trình bày trong đơn để tôi có thể xin được khoản kinh phí mổ tim cho cháu mà hiện tại với vợ chồng tôi thì khoản kinh phí đó là quá lớn.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo phường Liên Bảo.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý phường!

XÁC NHẬN CỦA UBND
PHƯỜNG LIÊN BẢO

Vĩnh Yên, ngày 21 tháng 5 năm 20
kính đơn

Chi Hoàng Lệ Huyện Trạng
Có tên trên bản giấy như trên là thực

Hoàng Lệ Huyện Trạng

Ngày 21/5/2020



PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng